

คำอธิบายขั้นตอนการดำเนินการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๔	การจัดลำดับความสำคัญของโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ช่วงเวลาดำเนินการ : วันที่ ๑๙ - ๓๐ ส.ค. ๖๔
-----------	---	---

สืบเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่งผลให้ต้องมีการดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อพิจารณาให้เป็นโครงการสำคัญที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนที่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ที่กำหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรมในห้วงปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ จึงขอให้ท่านกรณีที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ในทุกระดับ (จ.๑ จ.๒ และ จ.๓) ดำเนินการ ดังนี้

๑. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการให้คะแนนข้อเสนอโครงการสำคัญฯ (worksheet ๓) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่เกี่ยวข้องกับท่านในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่เผยแพร่ผ่าน <http://nscr.nesdc.go.th/project2566/> หรือ QR Code ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

๒. ประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการสำคัญฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยตามแบบฟอร์ม worksheet ๓ ดังนี้

๒.๑ กรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑) ให้ดำเนินการประเมินให้คะแนนโครงการสำคัญฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยทั้งหมดภายใต้แผนแม่บทระดับประเด็นที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ (จ.๑)

๒.๒ กรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) ให้ดำเนินการประเมินให้คะแนนโครงการสำคัญฯ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยทั้งหมดภายใต้เป้าหมายระดับประเด็นที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ (จ.๒)

๒.๓ กรณีที่ท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (จ.๓) ให้ดำเนินการประเมินให้คะแนนโครงการสำคัญฯ ที่หน่วยงานท่านเป็นเจ้าภาพเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (จ.๓)

ทั้งนี้ หากหน่วยงานของท่านเป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ มากกว่า ๑ กรณี ตามข้อ ๒.๑ - ๒.๓ ข้างต้น ภายใต้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยนั้น ๆ ให้ท่านพิจารณาประเมินให้คะแนนโครงการสำคัญ ๑ ครั้งต่อ ๑ โครงการเท่านั้น

โดยสำนักงานฯ จะดำเนินการเผยแพร่วิธีการและช่องทางการนำส่งแบบฟอร์มการให้คะแนนข้อเสนอโครงการสำคัญฯ (worksheet ๓) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในระยะต่อไป ผ่านทาง <http://nscr.nesdc.go.th/project2566/> หรือ QR Code ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อสำนักงานฯ จะดำเนินการรวบรวมและประมวลผลคะแนนข้อเสนอโครงการสำคัญฯ ตามหลักการทางสถิติก่อนเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีโครงการสำคัญ ประจำปี ๒๕๖๖ จะต้องนำโครงการสำคัญฯ ไปดำเนินการตามกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป



<http://nscr.nesdc.go.th/project2566/>

ดาวนโหลดเอกสารชี้แจง
และชุดเอกสารประกอบการจัดทำโครงการ
สำคัญ ประจำปี ๒๕๖๖